



499

498  
299  
189  
2

### กรมตำรวจ

### บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ นายสุนันต์ สถานตำรวจ หนองจอก อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทำที่ คดี วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

เป็น พยาน พ.อ.ท. รุ่งรงค์ ไชยชนะ ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง อัยการ ๑๓๓๖๖๓๓๓ ผู้ต้องหา กฤษณะ หรือ ประทุม นพวง ผู้ต้องหา

พ.อ.ท. สุนันต์ สิงขรวัดร์ . พ.ต.อ. สงวน คล่องใจ . พ.ต.อ. อรรถ เนตรบุตร

ค่อหน้า พ.ต.ท. บุญ เบี่ยม ลิมปิติป . พ.ต.ท. กมล ศิริธรรม . พ.ต.ท. นคร สุขเกษม

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายสุนันต์ ทำที่ คดี อายุ ๔ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบาะแสหรือมีบ้านเช่าหรือมีบ้านญาติ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับจ้างทำงาน กทม. แขนกกลางท่อ

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ ต. อรัญญิก เขต หนองจอก ตำบล บ้านถนน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - ชื่อกำนัน -

อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นายสมนึก ทำที่ คดี ชื่อมารดา นางนงเยาว์ ทำที่ คดี

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคดี ไม่เกี่ยวข้องกับ

ขอให้ถ้อยคำว่า ถ้าสาบานแล้ว ข้าขอให้อภัยความผิดจริงดังนี้

ข้ามีภูมิลำเนาอยู่ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ต. อรัญญิก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร

กม. มีรายได้นับละ ๒ บาท. ๒ สังกัด ข้ามีความรู้สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ แล้วไม่ได้เรียนต่อ

เมื่อวันที่ ๕ ค.ศ. ๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เศษ ขณะนั้น ข้าออกมาช่วย

นางนงเยาว์ มารดาของข้า ซึ่งขายของอยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์ศรียศ ขณะนั้น ข้าได้เดินไป

ออกแต่ร้านตาแพใกล้ๆกันนั้น ขณะนั้นปรากฏว่ามีชายคนหนึ่ง (ชื่อเด่น) ซึ่งเป็นคนรู้จักกัน บ้านอยู่ในต. ๗

ตรอกเคี้ยวกัน ได้ตรง เข้ามาหาข้า ชี้มือเขากล่าวว่า ข้าเห็นเขากระดกแขนหนึ่งได้ดู ปรากฏว่าเป็นภพบุคคลคน

แฉวนล่องแจ้งแก่ความตายอยู่กับคนไม่ ภพบุคคลคนนี้มีใบหน้าลักษณะเหมือนกับเจ้าทำขาย (สมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) พอข้าเห็นภพก็รู้ใจทันที และนายปานได้พูดว่า คุณมีหน้าที่ได้

จึงเพียงนี้ ความรู้สึกของข้าในขณะนั้น ข้ามีความโกรธแค้นเป็นอย่างมาก และก็คิดว่าภพ

บัตรประจำตัวประชาชน  
เลขที่ ๙๐๐๒๖๑๔  
ออกให้ที่ เขตหนองจอก  
หมดอายุวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๖

๒๑๑๐  
๒๑๑๐  
๒๑๑๐



ก็กล่าวนี้ เป็นภาพที่พวกนิสิตนักศึกษาแสดงออกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนั้นนายสุรินทร์ฯ  
 กับเพื่อนๆ อีกหลายคนซึ่งอยู่ในที่นั้นก็ได้ถูกพาตั้งกล่าวนั้นด้วย ทุกคนมีความโกรธแค้น เพราะถือว่า  
 เป็นกรรมคุณนั้นเป็นความเจ้าท่าขายจึงได้คิดกันจะพากันไปตีความที่ธรรมศาสตร์ และไต่และไต่  
 นายปัด ซึ่งเป็นหลานของ นายเฉลิมฯ ไต่มา วัฒน บรทุก เดียที่หอพัก ของ นายเฉลิมฯ ชัยออก  
 มา ชำกับพวกประมาณ ๒๐ คน ก็ขึ้นไปบนรถ เพื่อเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีนาย  
 สุรินทร์ฯ เป็นคนถือธงชาติ ไปตลอดทาง รถไปจอดที่ข้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาแล้วก็พากันลงจากรถ  
 พังแยกไปตีหน้าประตู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันคิดกับสนามหลวง ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.  
 ของวันที่ ๒ ค.ค. ๕๕ เมื่อลงจากรถแล้ว ก็พากันตรงเข้าไปที่ประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนั้น  
 ปรากฏว่ามีประชาชนและเจ้าพนักงานตำรวจไปยืนดูและรักษา เหตุการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ชำกับพวก  
 ก็พากันไปประตูเพื่อจะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนายสุรินทร์ฯ ถือธงชาติชูเข้าไปด้วย ทันทีที่ตนเอง  
 ก็มีเสียงปืนยิงออกมาจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากจุดนี้ เวลานั้นประตูใหญ่ พากันไปประตูอยู่  
 ก็ตกลงมาที่พื้นดิน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดถูกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อถูกยิงจากคนในธรรมศาสตร์  
 เช่นนี้ นายบุญเลิศ ฯ ซึ่งเป็นผู้มีอาวุโส ซึ่งไปคุยกันกับชอกโกวิทกับ ประจักษ์กับเจ้าพนักงานตำรวจ  
 ก็ร้องสั่งว่าอย่างเข้าไปเพื่อจะจะได้รับอันตราย ชำกับพวกจึงได้พากันถอยมาขึ้นรถยนต์แล้วพากันเดินทาง  
 กลับมาทางด้าน ชำกับเข้าไปในบ้านเบียดบังทาง เกงชาสัน ถอยออกมาที่หน้า โรงหนังอีกก็ปรากฏว่า  
 มีทหารที่ไปคุยกันครั้งแรกดังกล่าวแล้ว และมีผู้ร่วมภายหลังอีกหลายคน จึงได้ชักชวนกันไปตีมหาวิทยา  
 ธิยธรรมศาสตร์ อีกครั้งหนึ่งโดยไปกันประมาณ ๘ คน มีนายสุรินทร์ฯ นายวิชัย ตรีชัย นอกนั้นชำ  
 ยิงก็ยังไม่ออก เมื่อเข้าไปถึง ธรรมศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. จึงไปยืนอยู่ริมสนามหลวง  
 ด้านตรงข้ามกับหอประชุมใหญ่ เพื่อดูเหตุการณ์ขณะนั้นปรากฏว่าได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากได้ไปถึง  
 ป้ายโปรสเคอร์ซึ่งตั้งอยู่ริมกำแพงธรรมศาสตร์ และมีเวทีเตี้ยออกมาสองโถ้วแล้วเท่านั้นมีฉาก  
 จุดไฟแถวร่วมตั้งป้อมยามของธรรมศาสตร์ด้วย จนกระทั่งสว่างก็มีผู้เขารวม ๒ คน ชัยซ้อนเข้าชน  
 ประตูธรรมศาสตร์พังลง ทันทีที่คนเจ้าพนักงานตำรวจก็พากันวิ่งเข้าไปในธรรมศาสตร์ ชำกับพวก  
 ก็วิ่งตามเข้าไปด้วย ปรากฏว่าได้มีพวกที่อยู่ในธรรมศาสตร์ ได้ใช้อาวุธรูปยิงมากที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
 และพวกชำ ยิง เข้าไป การใช้อาวุธปืนของพวกในธรรมศาสตร์นี้ ได้ใช้อาวุธปืนยิงออกมาตั้งแต่  
 ตอนแรกที่ชำกับพวกถอยมาครั้งแรกถึงให้ทราบแล้ว เมื่อตอนรุ่งสว่างเช่นนี้ เจ้าพนักงานตำรวจยังไม่ได้  
 เข้าไปในธรรมศาสตร์ เจ้าพนักงานตำรวจได้ใช้เครื่องขยายเสียงซึ่งมีขนาดความดังมากพูดว่าให้พวก  
 ที่ อยู่ในธรรมศาสตร์วางอาวุธเสียแล้วด้วย ด้วยกับเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานตำรวจได้ขอไว้หมดแล้ว  
 เจ้าพนักงานตำรวจได้พูดเช่นนี้ อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเจ้าพนักงานบุกเข้าไปที่ไม่มีผู้ใดออกมาขอ ค  
 เสย เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในธรรมศาสตร์ ได้แล้วก็ได้ทำการจับกุมตัวพวกที่ใช้อาวุธปืนยิง  
 เจ้าพนักงานควบคุมตัวไว้ ซึ่งตลอดเวลาเวลานั้นนักศึกษาใช้อาวุธปืนยิงถูกเจ้าพนักงานตำรวจมีบาดเจ็บ  
 หลายคน พวกนักศึกษาที่บาดเจ็บก็หลายคน แต่จะเป็นใครบ้างชำนไม่รู้จัก เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้า  
 เคลียร์พื้นที่และจับกุมนักศึกษา ประชาชนซึ่งยอมมอบตัวกับเจ้าพนักงานใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเศษ  
 โดยรวมพวกผู้ต้องหาทั้งหมดที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ เป็นจำนวนหลายสิบคน ซึ่งชำนประมาณไม่  
 ได้แน่นอน ชำนเห็นเหตุการณ์สงบแล้วจึงพร้อมกันนายสุรินทร์ฯ ก็พากันกลับบ้านโดยเดินออกจาก



ใบต่อคำให้การ รอนายสนั่นทน กำจัดภัย พยาน

แผ่นที่ ๒

บรรณศาสตร์ ประชุมคนสหภาพซึ่งเป็นเกล้า พอเดิมมาใกล้จะถึงสหภาพซึ่งเป็นเกล้า ก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจ  
จับกุมตัวข้ากับนายสุริเตม ๑ โดยกล่าวหาว่าร่วมกับพวกก่อการจลาจล แล้วควบคุมตัวไปส่ง สน.ชนะสงคราม  
ข้าถูกขังอยู่จนกระทั่งวันที่ ๑๐ ก.ค. ๔ จึงได้รับอนุญาตให้ประกันตัวไปจนกระทั่งบัดนี้ ข้าไม่ได้เป็นสมาชิก  
ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาไม่ว่ากลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มพิทักษ์ชาติไทยซึ่งมีนายอำนาจพจนประเสริฐ  
เป็นหัวหน้าข้าเป็นสมาชิกเลขที่ ๒๑๐๔๖ โดยเป็นสมาชิกมาประมาณ ๕ เดือนเศษ กลุ่มพิทักษ์ชาติไทยมีวัตถุประสงค์  
ประสงค์ป้องกันปราบปรามกำจัดผู้ประพฤติชั่วและมิชอบซึ่งอันนั้นต้องควรกำจัดศาสนา พระมหากษัตริย์  
พวกนิสิตนักศึกษาที่ก่อเหตุร้ายขึ้นในบรรณศาสตร์ จนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจปราบปรามจับกุมดำเนินคดี  
ทั้งนี้ ข้าไม่รู้จริงไม่เคยมีสาเหตุใด ๆ ค่อกองมากจนแต่อย่างใด ข้าให้การมาด้วยความสัตย์จริงและเต็มใจ  
โดยมิได้ยอมมิได้ถูกบังคับ ชูเชิญ หรือ สลับสอยสวแทนประการใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ	หาญ	กึ่งหน้	กำลังใจ	พยาน
" พล.ต.ท.				สอบสวน
" พล.ต.อ.				"
" พล.ต.อ.				"
" พล.ต.ท.				"
" พล.ต.ท.				"
" พล.ต.ท.				"